
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 900  —  581. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um kostnað heilbrigðiskerfisins vegna slysa á Reykjanesbraut.

Frá Guðnýju Hrund Karlsdóttur.

Hver er áætlaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þeirra slysa sem orðið hafa á
Reykjanesbraut síðastliðna þrjá mánuði?

Skriflegt svar óskast.


